
 

เอกสารข่าว 
ผลการประชุมของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา 

. . 
          
               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒                   
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๓ 
ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์ วุฒิสภา โดยมี พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
ประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
                

         
            ๑. สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา  

     ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันพุธที่ 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  และมีมติที่ส าคัญดังนี้ 

      ๑.๑ ผังรายการวิทยุและโทรทัศน์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ขอความร่วมมือ
คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา มอบผู้แทนเข้าร่วมรายการโดยในส่วนของคณะกรรมาธิการการเกษตร                    
และสหกรณ์ วุฒิสภา มีล าดับการออกอากาศระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓ จ านวน ๔ ครั้ง ดังนี้ 

(๑) ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ รายการ Gossip การเมือง 
(๒) ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๒ รายการรัฐสภาของประชาชน 
(๓) ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๒ สายด่วนรัฐสภา  
(๔) ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม  ๒๕๖๓ เกาะติดวุฒิสภา  

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายโฆษกคณะกรรมาธิการ และรองโฆษก
คณะกรรมาธิการ เป็นผู้ออกรายการตามวันและเวลาดังกล่าว  

๑.๒ เรื่องร้องเรียนหรือเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีมอบหมายให้คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์              
เป็นผู้พิจารณา 

   - เรื่องที่ ๑ ขอร้องเรียนและขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชทางการ
เกษตร ทั้ง ๓ ชนิด ได้แก่ สารพาราควอต สารไกลโฟเสต และสารคลอร์ไพรีฟอส 

              - เรื่องที่ ๒ ขอร้องเรียนและขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงสิทธิเสรีภาพของเกษตรกรในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 
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         มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นควรรอการตอบกระทู้ถามของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เกี่ยวกับการประกาศใช้สารเคมีทั้ ง ๓ ชนิด เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ในวันจันทร์ที่ ๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ เพ่ือชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

 

 ๒. พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา                 
พบประชาชน  

- เรื่องที่ ๑ ขอรับการสนับสนุนโคแม่พันธุ์ กรณีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อผู้เลี้ยงแม่เพ่ือผลิตลูก  
ที่ลงทะเบียนไว้ยังไม่ได้รับโค - กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ ซึ่งจัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สถาบันพระปกเกล้าและวัดราชาธิวาสวิหาร              
จ านวน ๓๐ คน    

  มติที่ประชุม : เห็นควรท าหนังสือไปยังอธิบดีกรมปศุสัตว์เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร 
และท าหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทราบผลการพิจารณาในขั้นต้น 

- เรื่องที ่๒ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวนาปี    

  มติที่ประชุม : เห็นควรท าหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และท าหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ร้องทราบผลการพิจารณาในขั้นต้น 

- เรื่องที ่๓ ขอรับการสนับสนุนโครงการขุดลอกบึงค าอ้อพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
  มติที่ประชุม : เห็นควรยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และท าหนังสือแจ้งประธานกรรมการอ านวยการ

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ทราบ  
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๓. พิจารณาวางกรอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการปฏิรูป
ประเทศ  

ท่ีประชุมได้พิจารณาวางกรอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการปฏิรูปประเทศ 
ของคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ทั้ง ๔ คณะ ซึ่งการด าเนินการจะต้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความเชื่อมโยง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรและสหกรณ์ โดยการจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของเรื่อง 
ที่จะติดตามเพ่ือวางกรอบการด าเนินงาน และวางแผนการลงพ้ืนที่ 

 
๔. การเสนอชื่อกรรมาธิการเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการหน่วยประจ าชาติไทยในสหภาพ

รัฐสภา (IPU) สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (APPU) และสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) หน่วยละ 
๑ คน และให้เสนออย่างน้อย ๑ หน่วย แต่ไม่เกิน ๓ หน่วย 

   มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นควรเสนอ พลเอก ดนัย  มีชูเวท รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง        
ในสัดส่วนของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
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